

Hoà-Lan: Hội Thảo Về Vi Phạm Nhân Quyền Tại Việt Nam



Nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế nhân quyền, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan đã tổ chức một buổi hội thảo về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam vào lúc 14g00 ngày 8 tháng 12 năm 2019 tại hội trường 't Veerhuis ở thành phố Nieuwegein.

Các đại diện của Gia Đình Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà, đảng Việt Tân và một số đồng hương đã đến tham dự buổi hội thảo.

Sau nghi thức chào cờ và hát quốc ca và lời chào mừng đồng hương của ông chủ tịch Cộng Đồng Nguyễn Quang Kế, xướng ngôn viên Nguyễn Minh Anh đã giới thiệu Giáo Sư Phạm Minh Hoàng, một cựu tù nhân lương tâm đến từ Pháp để chia sẻ

về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam cũng như tình hình chính trị trong nước.

Giáo Sư Phạm Minh Hoàng sinh năm 1955 qua Pháp du học vào năm 1973, tốt nghiệp thạc sĩ ngành cơ học ứng dụng. Năm 2000 ông trở về nước làm giảng viên dạy môn toán học ứng dụng tại trường đại học bách khoa ở Saigon. Dưới bút hiệu Phan Kiến Quốc, ông đã viết nhiều bài kêu gọi thực thi dân chủ tại Việt Nam và phản đối việc giao cho nhà thầu Trung Cộng khai thác mỏ Bauxite ở Tây Nguyên. Vào ngày 13-10-2010 ông bị cơ quan An Ninh Cộng Sản bắt giữ và sau đó trong phiên xử ngày 10-8-2011 ông bị kết tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" và bị tuyên phạt 3 năm tù giam. Sau khi kháng án, ông được giảm xuống còn 17 tháng tù giam. Ông bị tước quốc tịch Việt Nam vào ngày 17-5-2017 và bị trục xuất khỏi Việt Nam vào ngày 24-6-2017 với lý do là "xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam". Hiện nay gia đình ông đã phải chia ly, vợ và con ông vẫn sống tại Việt Nam để chăm sóc cho mẹ già và một người anh là thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà.



Trong phần phát biểu với những hình ảnh chiếu trên màn hình, diễn giả Phạm Minh Hoàng đã nêu lên sự vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam đối với những người bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền cộng sản, sự đánh đập dã man đối với các tù nhân lương tâm Trần Thị Nga, Lê Đình Lượng,... và hàng trăm tù nhân lương tâm đã lãnh nhận những bản án nặng nề với những tội danh thật mơ hồ như "tuyên truyền chống phá nhà nước" hoặc "âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân". Mặc dầu bị đàn áp bởi cộng sản, người dân Việt Nam vẫn kiên cường đứng lên tranh đấu qua các biểu tình chống Formosa gây ô nhiễm môi trường, chống dự luật đặc khu cho Trung Cộng thuê đất

99 năm và luật an ninh mạng... có những cuộc biểu tình tự phát mà Giáo sư Hoàng có dịp tham gia mà ông không thể ngờ tới lên đến vài ngàn người trong một thời gian thật ngắn. Trong phần thảo luận diễn ra trong không khí thân mật, mọi người đã trao đổi về tình hình đất nước và nhận thấy rằng cuộc đấu tranh cho Tự Do và Dân Chủ tại Việt Nam mặc dầu còn nhiều chông gai, nhưng là một cuộc đấu tranh vì chính nghĩa đáp ứng mong muốn của đại đa số người dân. Người Việt Nam trong và ngoài nước cần phải đoàn kết đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa để sớm chấm dứt chế độ cộng sản và mang lại hạnh phúc cho toàn dân.

Trong buổi hội thảo, ông chủ tịch Cộng Đồng cũng thông báo vào lúc 14g00 ngày 10 tháng 12 năm 2019, đúng vào ngày Quốc Tế Nhân Quyền, tại quảng trường Rond Point Schuman trước quốc hội Âu Châu ở Bruxelles Bỉ Quốc, sẽ có một cuộc biểu tình phản đối sự vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

Thế Truyền tường thuật